

HUỲNH TẤN MẪM

Hàn Giang Trần Lệ Tuyên

Một lần nữa, và sẽ còn nhiều lần nữa, người viết sẽ chứng minh về tất cả những gì mình đã viết, để không mắc phải cái câu: “Hữu thuyết vô bằng”; mà “nói có sách, mách có chứng” hẳn hoi. Vì thế, nên qua bài này, người viết phải đưa thêm những hình ảnh của chính **Huỳnh Tấn Mẫm đang giơ cao tay, đứng dưới tấm “biểu ngữ” bên cạnh có tấm hình lớn của Hồ Chí Minh, và có mặt một tên “giặc thầy chùa”(không biết là Thích... gì)**, trong một cuộc “biểu dương” để “đón mừng giải phóng”, và ba tấm hình khác: Tấm hình Huỳnh Tấn Mẫm đã chụp chung với những đảng viên “cao cấp” của đảng Cộng sản Việt Nam như: Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi, tấm thứ ba: Huỳnh Tấn Mẫm đã chụp chung với Nguyễn Thị Bình “nguyên Phó chủ tịch nước” Việt Nam Cộng sản, và các đệ tử của Mẫm trong phong trào “tranh đấu chống Mỹ-Ngụy”, và tấm thứ tư, Huỳnh Tấn Mẫm chụp chung với những tên “phản chiến” của Đà Nẵng, Huế, Quảng Tín, trong “buổi họp mặt 35 năm giải phòng miền Nam, 30/4/2010, tại Sài Gòn”.



Huỳnh Tấn Mẫm đứng bên ảnh Hồ Chí Minh đang giơ cao tay “đón mừng giải phóng”.
(Hồn Việt UK online gạch bỏ mặt tên tội đồ dân tộc Hồ chí Minh)



Lý Chánh Trung, Tố Hữu, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đình Thi...



Nguyên Phó chủ tịch nước” CSVN: **Nguyễn Thị Bình, Huỳnh Tấn Mẫm** (ngoài cùng bên trái) và những “thủ lĩnh phong trào tranh đấu HSSV” một thời.”



Huỳnh Tấn Mẫm (bìa phải) và thành viên TĐHS Đà Nẵng – TĐHS Huế – LĐHS Quảng Tín, tại buổi “họp mặt 35 năm giải phóng miền Nam, 30-4-2010 tại TP. Hồ Chí Minh”.

Ảnh: LÊ VĂN THỌ (TĐHSĐN)

Với những bằng chứng như đã nêu trên, thì những kẻ đã và đang đứng trong bóng tối, đặc biệt, tại hải ngoại, luôn luôn tìm cách để đưa Huỳnh Tấn Mẫm lên hàng “quốc tế” với những mưu đồ đen tối... theo kế sách “trồng người”, trong suốt hơn 37 năm qua, khó mà lừa gạt được những người Việt Quốc Gia yêu nước chân chính, và có những bộ óc sáng suốt.

Riêng Huỳnh Tấn Mẫm, đã được đảng Cộng sản Hà Nội “trồng” kể từ năm 1958, khi Mẫm là một thiếu niên 15 tuổi. Nghĩa là Huỳnh Tấn Mẫm đã hoạt động Cộng sản hợp pháp, để chống lại Dân-Quân-Cán-Chính của cả hai nền Cộng Hòa Việt Nam, với “thành tích” hơn 55 năm trường kỳ hoạt động Cộng sản, để chống lại tất cả những người Việt Quốc Gia yêu nước chân chính.

“Biết mà không nói, là bất lương”. Một lần nữa, người viết muốn lập lại: nếu ta thấy, biết một kẻ nào đó, đem bán một chiếc đồng hồ giả, mà quảng cáo là thật, nhưng vì một lẽ nào đó, mà ta im lặng, thì ta sẽ mang tội “bao che”, vì người mua, chỉ mất tiền. Nhưng, nếu ta thấy, biết, một người đem bán những viên thuốc cực độc, được bọc bởi lớp đường phèn ngọt lịm, với ngũ sắc thật rực rỡ, mà lại quảng cáo là thuốc bổ, nhưng nếu vì bất cứ một lý do nào, mà ta vẫn im lặng, thì ta phải mang trọng tội tòng phạm giết người, bởi người mua chẳng những mất tiền, mà còn phải mất cả sinh mạng nữa!

Chính vì những lẽ ấy, nên bất kể là người nào, dù là quen biết, mà đem lòng trách người viết, khi đã chỉ ra những viên thuốc cực độc kia, thì nhất định họ là những người muốn ám hại những đồng bào hiền lương vô tội, để họ phải chết một cách tức tưởi và oan uổng, vì lầm lẫn, khi “uống” vào những viên thuốc cực độc ấy. Vì thế, chỉ có những kẻ đồng hội đồng thuyền với những tên đang đứng chụp hình chung với Huỳnh Tấn Mẫm như: Nguyễn Thị Bình, Tố Hữu, Lý Chánh Trung, Lê Quang Vịnh, Lê Văn Nuôi, Nguyễn Đình Thi,... thì mới bênh vực cho những hành vi Cộng sản của Huỳnh Tấn Mẫm!

Trở lại với cuộc biểu tình, vào ngày 9/12/2012, tại quốc nội, vì hưởng ứng những “lời kêu gọi” của Huỳnh Tấn Mẫm, mà đã có một số người đã bị Công an Cs bắt, thì không có điều gì lạ cả. Bởi vì, đảng Cộng sản Hà Nội qua Huỳnh Tấn Mẫm đã có sự chuẩn bị từ lâu, nên chính Huỳnh Tấn Mẫm đã viết:

“Chúng tôi đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự ... và hỗ trợ”. Nơi nhận: – Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy [để thông báo và hỗ trợ] – Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBNDTP [để thông báo và hỗ trợ]”.

Và, chính những điều đã minh chứng ở trên, đã cho tất cả những người Việt Nam yêu nước chân chính, từ quốc nội cũng như tại hải ngoại, là những người còn có những bộ óc sáng suốt, không lú lẫn, không ngu đần, thì tất phải biết: Cuộc “biểu tình” vào ngày 9/12/2012, vừa qua, là do Huỳnh Tấn Mẫm đã thi hành theo chỉ thị của đảng Cộng sản Hà Nội. Huỳnh Tấn Mẫm dùng hòng lấy đôi tay của một đảng viên Cộng sản, đã từng nhuộm máu của đồng bào vô tội suốt 55 năm trời, kể từ năm 1958, mà che khuất được ánh mặt trời.

Nên nhớ, Huỳnh Tấn Mẫm đã: ***“Đề nghị chính quyền Thành phố có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự.. và hỗ trợ”.*** “Biện pháp” là gì, là phương pháp làm việc cho đúng lúc cần thiết, và khi nào cần phải dùng đến ***“biện pháp”***; là khi thấy có những người có những hành động gây nguy hại cho đảng Cộng sản, thì ngay tức khắc, ***“chính quyền thành phố (phải) có biện***

pháp...”. Và “biện pháp” ấy là phải bắt giam ngay những “thành phần nguy hiểm – thế lực thù địch”. Còn “hỗ trợ”, là đôi bên cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nghĩa là, cuộc “biểu tình” ngày 9/12/2012, đã do đảng Cộng sản Hà Nội và Huỳnh Tấn Mẫm, một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, với thành tích 55 năm hoạt động Cộng sản, đã cùng liên thủ với nhau, để giăng ra những chiếc bẫy khổng lồ, cũng như những mẻ lưới rộng lớn, để “thanh lọc”, và để bắt giữ những người có lòng nhiệt thành yêu nước.

Huỳnh Tấn Mẫm “đại biểu quốc hội- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, Tổng biên tập báo Thanh Niên... năm 2010, Mẫm đã sang Nga học và bảo vệ Tiến sĩ Triết học tại Viện Hàn lâm Khoa học...”

Hãy nhớ lấy. Đừng quên!

Paris, 12/12/2012

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Nguồn: <https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/02/15/huynh-tan-mam-han-giang-tran-le-tuyen/>

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/HanGiangTranLeTuyen.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN
www.vietnamvanhien.info

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12000 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC